



รายงานผลการดำเนินกิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม ให้คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โรงเรียนบ้านนาคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต @

การดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านนาคลอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ในโรงเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมี นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง นำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โรงเรียนบ้านนาคลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมร่วมต้านการ ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ โรงเรียนบ้านนาคลอง ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๐๔๓ วัดจันทรมาศคี อำเภอมือเมือง จังหวัดหนองคาย



โรงเรียนบ้านนาคลอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ดำเนินการจัดทำเว็บ ประชาสัมพันธ์ เจตนารมณ์นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรมี จิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีพฤติกรรมร่วมต้านการ ทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ โรงเรียน และชุมชน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการโรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอมือเมือง จังหวัดหนองคาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านนาคลอง

BANNAKLONG SCHOOL

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑



ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๘๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง



วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวปภาณัช วิชิตพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง มอบหมายให้นางรัตนภรณ์ ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) Integrity and Transparency Assessment โดยมีนางรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สพป. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาคลอง

ม. 9 ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

